

กกร.ห่วงศก.'นึ่ง'ต่อเนื่อง

Source - มติชน

เย็น'ปภขาว'จีรับ.กระตุ้นเปิดเกณฑ์คืน'ที่วีดิจิตัล'ขรก.แรงงานชู้'บักอู่'ฮีโร
ปช.หอการค้าฯห่วง รมต.ซักแถวไขก๊อกร วอนข้าราชการอย่าเกียร์ว่างกระทบ ศก.หยุดนึ่ง กกร.ทำ
สมุดปกขาวเสนอรัฐบาลใหม่ ออกมาตรการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ-ฟื้นกำลังซื้อระยะสั้น ชี้แพคเกจก่อนหน้า
แค่พยุง

กกร.ห่วงศก.'นึ่ง'ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ราชประสงค์ มีการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน กกร. เปิดเผยผลการประชุมว่า เตรียมทำสมุดปกขาว (ไวท์เปเปอร์)
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ เสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งไม่เกินเดือน
กรกฎาคมนี้ ให้กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก รวมถึงการฟื้นกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ โดยจะ
มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

"ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผล กระทบกับภาคการ
ส่งออกไทย ทำให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงด้วย จึงมองว่าสิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการหลัง
เข้ารับตำแหน่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้น" นายสุพันธุ์กล่าว และว่า การส่งออก
ไทยในปีนี้อาจจะเติบโตได้ที่ 3-5% จากปี 2561 ที่เติบโตได้ 6.7% และแม้ว่าการส่งออกจะโตเหลือ 3-
5% แต่ก็ยังเป็นปีที่ยาก เพราะเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัว ทั้งนี้จะมีการปรับคาดการณ์ตัวเลขการ
ส่งออกในเดือนกรกฎาคมนี้ใหม่

นายสุพันธุ์กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยขณะนี้ยังนิ่งอย่างต่อเนื่องแม้ภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจออกมา อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มาตรการด้านภาษี แต่ก็ยังช่วยไม่ได้มากนัก ที่
ทำได้ตอนนี้คือคงช่วยได้แค่พยุงเศรษฐกิจในช่วงรอรัฐบาลใหม่เท่านั้น ส่วนเรื่องราคาสินค้าเกษตรที่ยัง
ไม่ได้ดีมากนัก และมีเรื่องภัยแล้งเข้ามาเร็วและแรงมากขึ้น ทำให้ต้องมีการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย แต่ทั้งนี้
ก็ต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยว่าจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร

จีกระตุ้นศก./ตั้งทีมผนึกสู้

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สมุดปกขาวที่นอกจากเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้ว ยังจะ
เสนอให้จัดตั้งคณะทำงานประชุมร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในทุกๆ 3 เดือน เพื่อทำงานร่วมกัน โดย
ประเด็นขณะนี้ที่ต้องจับตาคือการเจรจาการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งสหรัฐส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ย
การนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น แต่ส่วนตัวมองว่าจะเป็นผลดีในระยะสั้นกับประเทศไทย เพราะช่วยให้
ลงทุนและประเทศผู้ซื้อหันมาซื้อขายกับประเทศไทยมากขึ้น แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ในระยะยาวต่อไป
ด้วย

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับเครื่องมือที่คาดว่าจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยได้ ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัวคือ การท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ถึงแม้นักท่องเที่ยวจีนจะยังไม่ฟื้นตัวเท่าปี 2561 แต่ก็พบว่านักท่องเที่ยวในตลาดอื่นโตขึ้น ประกอบกับประเทศไทยยังมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของประเทศไทย และมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้ต่างชาติรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของประเทศไทยมากขึ้น จึงเชื่อว่าจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวไทยต่อจากนี้เติบโตได้ดีขึ้น

เอกชนหวังชรก.ไม่เกียร์ว่าง

กรณีที่มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงลาออกจากตำแหน่งพร้อมกัน โดยคาดการณ์ว่าจะไปเป็น ส.ว. ทำให้เกิดสัญญาณการขาดการบริหาร เนื่องจากไม่มีรัฐมนตรีตัวจริงนั้น **นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนต่อจากนี้ ภาคเอกชนไม่อยากเห็นข้าราชการของแต่ละกระทรวงปล่อยให้เกิดช่องว่างในการทำงาน เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหยุดนิ่งมากกว่าเดิม อยากให้แผนงานของรัฐบาลดำเนินการได้ต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีรัฐมนตรีที่ถือว่าเป็นหัวหน้าใหญ่ประจำกระทรวงก็ตาม เพราะอีกไม่นานก็จะมีรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งและสานต่องานทั้งหมดแทน จึงมองว่าถึงแม้จะไม่มีหัวหน้าคอยสั่งการ แต่หากทุกคนมีแผนงานและรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไป ก็จะสามารถดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่ต้องรอการสั่งการ

"ด้านความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตานักลงทุนต่างชาติ มองว่ามีความสำคัญมาก ถึงแม้จะยังมีหลายกระทรวงที่ยังไม่มีหัวหน้าคอยสั่งการ แต่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเรียบร้อยแล้ว ทำให้ถึงแม้จะยังไม่มีรัฐมนตรีในหลายกระทรวง แต่ก็คงไม่ได้กระทบต่อความเชื่อมั่นมากนัก เพราะในขณะนี้ก็ถือว่าใกล้จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามามากขึ้นทุกที และเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็จะมี การแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงใหม่ โดยรอบเพียง 1 สัปดาห์ ก็จะมี ความชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งอยากฝากให้มีการเร่งรัดการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใหญ่ขึ้น" นายกlinik กล่าว

นายกlinikกล่าวว่า สำหรับภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่สหรัฐได้ส่งสัญญาณที่จะปรับขึ้นภาษากำหนดนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้น ทำให้มองว่าส่งผลกระทบต่อไทยในระยะสั้น เพราะมีนักลงทุนจากทั้งจีนและสหรัฐเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงได้ แต่ยังคงมองว่าไทยอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้บ้าง แต่คงไม่ได้แย่มากนัก เพราะคนที่สหรัฐต้องการหาเรื่องจริงๆ คือจีน โดยไทยต้องปรับตัวด้วยการมองเป็นรายสินค้าว่าสินค้าประเภทใดสามารถส่งเข้าไปจีนได้ หรือส่งไปสหรัฐได้ และควรปรับลดกำลังการผลิตสินค้าใด ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ สำหรับตัวเลขการส่งออกมีแนวโน้มที่จะลดลงมากกว่านี้ ทั้งจากภาวะสัญญาณของสงครามการค้า และจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

พิษมะกันขู่ขึ้นภาษีสินค้าจีน

Source – เดลินิวส์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังจับตาวันที่ 10 พ.ค. นี้ ว่าสหรัฐจะประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนจาก 10% เป็น 25% หรือหากไม่มีการผ่อนปรน จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 62 ขยายตัวลดลง 0.2- 0.3% จากเดิมที่คาดการณ์ขยายตัว 3.8% อาจเหลือ 3.5-3.6% เนื่องจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่เพิ่มความรุนแรง ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะลอตัวตามไปด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีแผนรองรับเพื่อพยุงเศรษฐกิจโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องรักษาเสถียรภาพเงินบาทให้เป็นไปทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค และต้องมีมาตรการในการทำตลาดส่งออก เป็นต้น

เปิดเทอมสะพัด5.4หมื่นล. ม.หอการค้าชี้สูงสุดรอบ5ปี

Source - กรุงเทพธุรกิจ

"ม.หอการค้าไทย" เผย ผลสำรวจค่าใช้จ่ายเปิดเทอมปี 62 มี มูลค่าสูงถึง 5.4 หมื่นล้าน สูงสุดรอบ 5 ปี เหตุของแพงแต่ลูกน้อยทำส่วนใหญ่ยังมีกำลังจ่ายได้

นางเสาวณี ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการประเมินผลกระทบของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม จากการสำรวจ 1,200 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-6 พ.ค.2562 พบว่ามูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมมีเงินสะพัดทั่วประเทศประมาณ 54,972.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีเงินสะพัดช่วงเปิดเทอม 52,254.88 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 5.2% ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 18,299 บาท

โดยจำนวนบุตรที่ต้องเสียค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ 90% ระบุว่าส่งลูกเรียนเพียงคนเดียว มีเพียง 9.2% ที่ต้องส่งลูกเรียน 2 คน ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการเปิดเทอมครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ 38.1% เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม รองลงมาคือ 23.9% เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ซึ่งโครงสร้างค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมส่วนใหญ่ 45.4% มาจากค่าเล่าเรียนค่าหน่วยกิต และ 28.6% มาจากค่าบำรุงโรงเรียนกรณีเปลี่ยนโรงเรียนใหม่หรือค่าแป๊ะเจี๊ยะ

สำหรับทิศต่อราคาสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่บอกว่าราคาหนังสือ กระเป๋า นักเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนแหล่งที่มาของเงินในการใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม ส่วนที่เพียงพอ 43.8% มาจากเงินเดือนของผู้ปกครอง และ 34.4% มาจากเงินออม เมื่อเปรียบเทียบการมีเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายช่วยเปิดเทอม ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ 60.5% ตอบว่ามีเพียงพอ

ส่วน 39.5% ตอบว่าไม่เพียงพอ โดยผู้ประกอบการที่มีเงินไม่เพียงพอ 28% ระบุว่าต้องกู้เงินในระบบ, 24.6% บอกว่าต้องจำหน่ายทรัพย์สิน, 17.9% ต้องยืมญาติพี่น้อง และ 17.8% ต้องกู้เงินนอกระบบ

ทั้งนี้ ด้านความเห็นต่อปัญหาการศึกษา 73.6% พบว่าต้องมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อแข่งขันต่อ, 73.3% พบว่า ไม่มีโอกาสให้ลูกหลานได้เรียนในสถาบันที่ดี, 72.1% เห็นว่าจรรยาบรรณในวิชาชีพของครูน้อยลง, 71.6% ระบุว่า ข้อสอบวัดมาตรฐานไม่อิงกับหลักสูตรการเรียนการสอน, 71.4% เห็นว่าหลักสูตรในระดับปฐมวัยเร่งรัดด้านการเรียนมากเกินไป และ 70.6% บอกว่าจำนวนครูไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ส่วนสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านการศึกษาในปัจจุบัน มอบทุนการศึกษากับครอบครัวที่มีฐานะยากจน และทุนเรียนดีให้กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กระจายครูอาจารย์ที่มีทักษะความรู้ความสามารถให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประเมินผลการศึกษาด้วยผลงานการเรียนการสอน ไม่ควรใช้เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องในการ ประเมิน

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริง ควรปรับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความเท่าเทียมทั่วทั้งประเทศ เสริมวิชาภาษาต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และเทคโนโลยีเข้าไปในหลักสูตรทุกระดับ
